

Số: 78 /LĐLĐ

Gia Lâm, ngày 18 tháng 3 năm 2022

V/v tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

Thực hiện Công văn số 93/LĐLĐ ngày 16/3/2022 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá; nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNVCLĐ về tác hại của thuốc lá, tạo môi trường làm việc không khói thuốc trên địa bàn Huyện, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ không sử dụng thuốc lá, tích cực tham gia phòng chống tác hại (PCTH) của thuốc lá. Tuyên truyền về các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người sử dụng và những người bị ảnh hưởng của khói thuốc lá; tác hại của việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc lá nhập lậu; các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường sống không có khói thuốc; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong PCTH thuốc lá.

2. Tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTH của thuốc lá; không hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc; đề xuất lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đưa nội dung PCTH của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy, quy chế nội bộ của đơn vị; phát động phong trào thi đua "Môi trường công sở không khói thuốc".

3. Tổ chức lồng ghép công tác tuyên truyền PCTH của thuốc lá với các hoạt động "Tháng Công nhân", hội nghị báo cáo viên, hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật... Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá (từ 25 đến 31/5).

Liên đoàn Lao động Huyện đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện để công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá đạt kết quả tốt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (đề t/h);
- Lưu VP

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thế